

## รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2556

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2556

ประกาศ สพฐ.  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2556



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖


ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน  
แล้วเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาคัดเลือก  
ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับการประเมิน  
ก่อนเสนอบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ ก.ค.ศ. พิจารณา นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก  
ได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ  
เป็นที่ประจักษ์ ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์และมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๙ ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้าน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีประเด็นคัดค้านในด้านคุณสมบัติ และหรือด้านผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก  
ให้ยื่นคัดค้านที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์  
<http://personnel.obec.go.th/personnel/> โดยลงชื่อผู้คัดค้านตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน  
นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และหากข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษารายใดมีคำร้องคัดค้านฟุ้งซัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จะเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณายุติการประเมิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  
(นายจิเนภัทร ภูริรัตน์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/899.pdf>